

สอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1

นำเสนอเมื่อ : 23 ต.ค. 2562

สอบขอตัวครูต้องผ่านอังกฤษระดับปี 1

คุรุสภา จับมือ สทศ.จัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เผย นักศึกษารหัส 62 ได้สอบขอตัวครูเป็นรุ่นแรก ซึ่ง การสอบดังกล่าวจะมีการทดสอบภาษาอังกฤษระดับปี 1 ด้วยหวังกระตุ้นสถาบันผลิตครูได้คัดกรองคุณภาพนักศึกษา

วันนี้ (22 ต.ค.) ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) รวมลงนามขอตกลงบันทึกความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดย **ดร.วัฒนาพร รุ่งจับทุกข** ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าว เพื่อดำเนินการสร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภามีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างข้อสอบและการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับ สทศ. โดยคุรุสภาจะเป็นหน่วยงานหลักกำหนดนิยามสมรรถนะที่มุ่งวัดวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อยืนยันขอบเขตสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการทดสอบ กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ สทศ. มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการสร้างข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และนำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนด สำหรับการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นกลไกหนึ่งให้สถาบันผลิตครูปรับปรุงการคัดกรองผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู

ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 โดยคุรุสภาจัดทำ Test Blueprint ประสานความร่วมมือกับสภาคุณวุฒิคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 สทศ.จะสร้างข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูและคาดว่าจะในเดือนพฤษภาคม 2563 จะสามารถจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ อีกทั้งการสอบขอรับใบอนุญาตฯ ครั้งนี้จะต้องมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านในระดับปี 1 ด้วย ซึ่งหากใครไม่ผ่านจะต้องมีการทดสอบจนกว่าจะผ่านถึงจะได้ใบอนุญาตฯ เนื่องจากต่อไปคุรุสภาจะเข้มข้นเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น และเมื่อมีการขอรับใบอนุญาตฯ ก็จะต้องมีการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ผู้ขอสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรุ่นแรกจะเป็นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษานปีการศึกษา 2562 ส่วนปีแรกที่จะมีผู้เข้าทดสอบจำนวนเท่าไรนั้นยังตอบไม่ได้ เพราะไม่ทราบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้การประเมินคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูนั้นจะมีการประเมินในระหว่างการฝึกสอนของนักศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ปฏิสัมพันธ์ครูและนักเรียน ครูและบุคลากร และครูกับชุมชน เป็นต้น

ด้าน **ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ** ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ในการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สทศ. จะดำเนินการสร้างข้อสอบ

และจัดทำคลังข้อสอบ

พร้อมจัดการทดสอบโดยการดำเนินการจัดการทดสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ทั้ง 5 ด้าน คือ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล และมาตรฐานการรายงานผลและการนำไปใช้ ทั้งนี้ สทศ. มีความพร้อมทั้งการสร้างข้อสอบ และการบริหารจัดการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562](#)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบ"ตัวครู" ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR

22ต.ค.62- ที่ห้องประชุมไทยจารย์ อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา - สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

รวมลงนามข้อตกลงฉบับที่ความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (รองเลขาธิการ สทศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะทำขึ้นเพื่อดำเนินการสร้างข้อสอบ

และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู และการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

โดยคุรุสภาจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะกำหนดนิยามสมรรถนะที่มุ่งวัดวิเคราะห์เนื้อหา

เพื่อยืนยันขอบเขตสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ทำการทดสอบ กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ และกำหนดรูปแบบของแบบทดสอบ

ซึ่งคุรุสภาจะกำหนดที่รับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการสร้างข้อสอบและการจัดการทดสอบ

เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับ สทศ. และจากนั้น สทศ. จะมีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการสร้างข้อสอบ

และจัดทำคลังข้อสอบสมรรถนะทางวิชาชีพครู ดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

และนำส่งข้อมูลผลคะแนนการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามที่กำหนด

สำหรับการจัดทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งนี้เชื่อว่าจะเป็นกลไกหนึ่งให้สถาบันผลิตครูปรับปรุง การคัดกรองผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู และผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้าสู่วิชาชีพครู

นางวัฒนาพร กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการดำเนินการจัดการทดสอบ

เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยคุรุสภาจัดทำ Test

Blueprint ประสานความร่วมมือกับสมาคมประดิษฐ์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และเดือนธันวาคม

พ.ศ.2562 - กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สทศ.จะสร้างข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูและคาดว่าจะในเดือนพฤษภาคม

พ.ศ.2563 จะสามารถจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ อีกทั้งการสอบขอรับใบอนุญาต

ครั้งนี้จะต้องมีการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ผ่านในตามกรอบอ้างอิงรวมสหภาพยุโรป (Common

European Framework Reference on Language : CEFR) ระดับ B1 ด้วย

ซึ่งหากใครไม่ผ่านจะต้องมีการทดสอบจนกว่าจะผ่านถึงจะได้ใบอนุญาตฯ

เนื่องจากต่อไปคุรุสภาจะเข้มข้นเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้น และเมื่อมีการต่อใบอนุญาตฯ

ก็จะต้องมีการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วย

ทั้งนี้ผู้ขอสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูรุ่นแรกจะเป็นนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษานปีการศึกษา 2562

ส่วนปีแรกที่มีผู้เข้าทดสอบจำนวนเท่าไรนั้นยังตอบไม่ได้ เพราะไม่ทราบจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้การประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูนั้นจะมีการประเมินในระหว่างการฝึกสอนของนักศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆ เช่น ปฏิสัมพันธ์ครูและนักเรียน ครูและผู้บริหาร และครูกับชุมชน เป็นต้น

ด้านนางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า

ในการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สทศ. จะดำเนินการสร้างข้อสอบ

และจัดทำคลังข้อสอบ

พร้อมจัดการทดสอบโดยการดำเนินการจัดการทดสอบจะเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ

สทศ. ทั้ง 5 ด้าน คือ มาตรฐานการบริหารการทดสอบ มาตรฐานบุคลากรด้านการทดสอบ

มาตรฐานการพัฒนาแบบทดสอบ มาตรฐานการพิมพ์ การรับ/ส่ง การตรวจ และการประมวลผล

และมาตรฐานการรายงานผลและการนำไปใช้ ทั้งนี้สทศ.มีความพร้อมทั้งการสร้างข้อสอบ และการบริหารจัดการทดสอบ เพื่อให้การดำเนินงานครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 22 ตุลาคม 2562](#)